



ที่ อิก ๐๓๑๒/ว ๐ ๕ ๓

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๐ ๖ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง เดือนให้ดำเนินการตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับการจัดการ
สารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ผู้ประกอบกิจการโรงงาน

อ้างถึง ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับการจัดการสารเคมีในโรงงาน
อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามประกาศที่อ้างถึง กำหนดให้โรงงานจำพวกที่ ๓ ต้องรายงานข้อมูลสารเคมีอันตรายที่มีการเก็บ
หรือการใช้ในการประกอบกิจการโรงงาน ในปริมาณตั้งแต่หนึ่งตันต่อปีต่อสารเคมีอันตรายหนึ่งชนิด
ให้ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ทราบปีละหนึ่งครั้ง โดยให้รายงานภายในเดือนเมษายนของปีถัดไป ด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบการรายงานข้อมูลกลางของกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ <https://i.industry.go.th/> หรือ QR
Code ท้ายหนังสือนี้ นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรม จึงขอให้ท่านดำเนินการรายงานข้อมูลสารเคมีอันตรายที่มีการเก็บ
หรือการใช้ในการประกอบกิจการให้ถูกต้องครบถ้วน ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘ ทั้งนี้หากโรงงานมีการเก็บ
หรือใช้สารเคมีอันตรายปริมาณน้อยกว่าหนึ่งตันต่อปีต่อสารเคมีอันตรายหนึ่งชนิด หรือไม่มีการเก็บหรือการใช้
สารเคมีอันตราย ขอให้แจ้งข้อมูลดังกล่าวด้วยเช่นกัน โดยท่านสามารถศึกษาวิธีการรายงานข้อมูลเพิ่มเติมได้
จากคู่มือการรายงานข้อมูลกลางของกระทรวงอุตสาหกรรม ตาม QR Code ท้ายหนังสือนี้

อนึ่ง การไม่รายงานข้อมูลตามประกาศดังกล่าวข้างต้น อาจเป็นเหตุให้ถูกพิจารณาดำเนินคดี
อันเป็นความผิดตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
และอาจเป็นเหตุให้มีคำสั่งทางปกครองให้ปฏิบัติให้ถูกต้อง หากยังคงฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติอาจเป็นเหตุให้มีคำสั่งหยุด
ประกอบกิจการโรงงาน หรือมีคำสั่งปิดโรงงานต่อไปได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการให้ครบถ้วน ภายในเวลาที่กำหนด รวมทั้งให้ถือปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัดในปีต่อ ๆ ไป อย่างไรก็ตามหากท่านดำเนินการตามประกาศดังกล่าวข้างต้นครบถ้วนแล้ว
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งและหวังว่าท่านจะปฏิบัติตามกฎหมายอย่างต่อเนื่องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



ระบบการรายงานฯ คู่มือการรายงานฯ

(นายสุนทร แก้วสว่าง)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน

โทร. ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๔ ต่อ ๒๓๐๘

โทรสาร ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๔ ต่อ ๒๓๘๘

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@diw.mail.go.th



“อุตสาหกรรมก้าวไกล ประเทศไทยก้าวหน้า ร่วมกันพัฒนา อุตสาหกรรมสีเขียว”

